



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๕๕๗

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การส่วนจังหวัดแพร่
และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษานำผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย จังหวัดจึงได้จัดส่งหนังสือรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร/โทรสาร ๐๕๔-๕๓๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๕

บัญชีการจัดส่งหนังสือรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

อำเภอ	อปท.	จำนวน หนังสือ (เล่ม)	หมายเหตุ
เมืองแพร่	อบจ.แพร่	๗	กองการศึกษา ๑ เล่ม โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ฯลฯ ๒ เล่ม
	เทศบาลเมืองแพร่	๑๑	กองการศึกษา ๑ เล่ม โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ฯลฯ ๒ เล่ม
	เทศบาลตำบลช่อแฮ	๒	กองการศึกษา ๑ เล่ม โรงเรียน ๑ เล่ม
	เทศบาลตำบลทุ่งไ้้ง	๒	กองการศึกษา ๑ เล่ม โรงเรียน ๑ เล่ม
	เทศบาลตำบลป่าเมต	๒	กองการศึกษา ๑ เล่ม โรงเรียน ๑ เล่ม
	เทศบาลตำบลสวนเขื่อน	๒	กองการศึกษา ๑ เล่ม โรงเรียน ๑ เล่ม
เด่นชัย	เทศบาลตำบลเด่นชัย	๒	กองการศึกษา ๑ เล่ม โรงเรียน ๑ เล่ม
	อบต.ไทรย้อย	๒	กองการศึกษา ๑ เล่ม โรงเรียน ๑ เล่ม
ร้องกวาง	เทศบาลตำบลร้องกวาง	๒	กองการศึกษา ๑ เล่ม โรงเรียน ๑ เล่ม
สอง	เทศบาลตำบลห้วยอ้อ	๓	กองการศึกษา ๑ เล่ม โรงเรียน ๒ เล่ม
	เทศบาลตำบลเวียงต้า	๒	กองการศึกษา ๑ เล่ม โรงเรียน ๑ เล่ม
	อบต.หัวทุ่ง	๒	กองการศึกษา ๑ เล่ม โรงเรียน ๑ เล่ม
วังชิ้น	เทศบาลตำบลวังชิ้น	๒	กองการศึกษา ๑ เล่ม โรงเรียน ๑ เล่ม
	อบต.แม่ป่าก	๒	กองการศึกษา ๑ เล่ม โรงเรียน ๑ เล่ม
	อบต.แม่พุง	๒	กองการศึกษา ๑ เล่ม โรงเรียน ๑ เล่ม
สอง	อบต.เตาปูน	๒	กองการศึกษา ๑ เล่ม โรงเรียน ๑ เล่ม
สูงเม่น	อบต.ร่องกาศ	๒	กองการศึกษา ๑ เล่ม โรงเรียน ๑ เล่ม
	อบต.เวียงทอง	๒	กองการศึกษา ๑ เล่ม โรงเรียน ๑ เล่ม
หนองม่วงไข่	เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่	๒	กองการศึกษา ๑ เล่ม โรงเรียน ๑ เล่ม